



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โทร. ๓๐๐๐

ที่... อว ๐๖๕๕.๐๘/... วันที่... กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง... นโยบายและมาตรการการจัดกิจกรรมต้อนรับรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

เรียน หัวหน้าสาขา/หัวหน้าหลักสูตร/อาจารย์กิจกรรม/อาจารย์ปกครอง

ตามประกาศกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีลักษณะสร้างสรรค์ ไม่ขัดต่อระเบียบ ไม่มีความรุนแรง และกิจกรรมจะต้องอยู่ในความรับผิดชอบดูแลของผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร นั้น

ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขอส่งประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง นโยบายและมาตรการการจัดกิจกรรมต้อนรับรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน และแบบฟอร์มเสนอโครงการกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(รองศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ ระวังวงศ์)
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์



ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เรื่อง นโยบาย และมาตรการการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

โดยที่เห็นสมควรให้กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ เป็นกิจกรรมที่แสดงออกถึงความสัมพันธ์ของนักศึกษารุ่นพี่-รุ่นน้อง ยังผลให้เกิดความรักความสามัคคี มีระเบียบวินัย เกิดความภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษา และมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันฉันท์พี่น้องของเหล่านักศึกษา ดังนั้น เพื่อให้กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อารมณ์ดีซึ่งปณิธานที่ตั้งงาม สร้างสรรค์ อบอุ่น ประทับใจและเสริมสร้างการพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงกำหนดนโยบาย และมาตรการการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ดังนี้

นโยบาย

๑. การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ต้องเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ก่อให้เกิดภาพลักษณ์เชิงบวกแก่สาธารณชน

๒. การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ต้องเคารพสิทธิและเสรีภาพ และหลักความเสมอภาค ไม่มีความรุนแรงและห้ามล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทั้งทางร่างกายและ/หรือจิตใจ ไม่ดื่มสุราและสิ่งเสพติดมีนมเมาทุกชนิด

๓. การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ต้องอยู่ในความรับผิดชอบ กำกับดูแลของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรของคณะ/สาขาวิชา และนักศึกษารุ่นพี่ รวมถึงต้องให้คำปรึกษาในการจัดกิจกรรมให้มีลักษณะเชิงสร้างสรรค์ ไม่ขัดต่อข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของคณะและมหาวิทยาลัย กฎหมาย วัฒนธรรมและจารีตประเพณี

๔. ให้มีการเฝ้าระวัง ดูแล การจัดกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อการระบาดและแพร่เชื้อโรคติดต่อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

๕. การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ให้จัดได้เฉพาะภายในมหาวิทยาลัย เท่านั้น

มาตรการ

๑. ให้มีคณะกรรมการกำกับ ดูแล และให้คำปรึกษาการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ด้วยวิธีที่เหมาะสมและทั่วถึง ทั้งส่วนกลางและระดับสาขา หลักสูตรสาขาวิชา เพื่อให้มีลักษณะ กิจกรรมที่สร้างสรรค์ มีบรรยากาศที่ดี มีความรักสามัคคี ไม่มีความรุนแรง อยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีงาม โดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ไม่ละเมิดทั้งร่างกายและจิตใจของนักศึกษาใหม่

๒. การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ จะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณาจารย์ หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชา หัวหน้าสาขา และจะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากคณบดีแล้ว เท่านั้น

ทั้งนี้ในการจัดทำโครงการ ต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับหลักการเหตุผล วัตถุประสงค์ ระยะเวลา สถานที่ กิจกรรม และขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์ผู้ควบคุมและ รับผิดชอบในกิจกรรม

๓. กรอระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมตามที่ได้รับอนุญาต และสามารถดำเนินการได้

- วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๘.๓๐ น.

- ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กรกฎาคม - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ (ระยะเวลา ๑ เดือน)

๔. การเข้าร่วมกิจกรรมของน้องใหม่ ต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจปราศจากการบังคับ ชูเชิญด้วย ประการใด ๆ ทั้งสิ้น

๕. ในการจัดกิจกรรมทุกประเภท ให้มีคณาจารย์ควบคุม กำกับดูแลรับผิดชอบกิจกรรมนั้นอย่าง ใกล้ชิด หากปรากฏว่าการกิจกรรมใด ๆ ที่มีการปฏิบัติฝ่าฝืน ให้อาจารย์สั่งระงับ และยุติการจัดกิจกรรมนั้น โดยทันทีและรายงานคณะกรรมการศาสตราจารย์รทราบ โดยเร็วที่สุด

๖. นักศึกษารุ่นพี่ (ชั้นปีที่ ๒) จะต้องลงนามบันทึกข้อตกลงยินยอมรับผิดชอบ หากนักศึกษามีเจตนาฝ่าฝืนมาตรการฯ และประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งหรือกระด้างกระเดื่องต่อคณาจารย์ เข้าข่ายการกระทำความผิดตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยวินัยของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๑๓.๑.๓ และ ๑๓.๒.๑ เป็นความผิดที่ต้องได้รับโทษคดีชื่อออกหรือให้ออก

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(รองศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ ระวังวงศ์)

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย



คำสั่งคณะกรรมการศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ที่ ๗๗ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามนโยบายและมาตรการการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ตามประกาศกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และการประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อำนวยความสะดวกที่ค้างมา การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และการประชุมเชียร์ต้องเป็นกิจกรรมที่สร้างความอบอุ่น มีลักษณะสร้างสรรค์ ไม่ขัดต่อระเบียบ เคารพสิทธิเสรีภาพ และหลักความเสมอภาค ไม่มีความรุนแรงและห้ามล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ดื่มสุราและเสพสิ่งมีนมเมาทุกชนิด การจัดกิจกรรมจะต้องอยู่ในความรับผิดชอบดูแลร่วมกันของผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ต้องไม่จัดกิจกรรมนอกสถานที่ และต้องเปิดเผยได้

เพื่อเป็นการป้องปราม และเฝ้าระวังการกระทำอันเข้าใจได้ว่าเป็นกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ซึ่งขัดต่อประกาศกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และประกาศคณะกรรมการศาสตร์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการอำนวยการ

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์		ประธานกรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย		กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน		กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา		กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภิตา	จรเด่น	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ	จันทรมณี	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐานวิทย์	แนมใส	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อธิโรจน์	มะโน	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูไฮดี	สนิ	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธัยศ	วรเชษฐาวาวัตร์	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นนท์ชัย	ชูศิลป์	กรรมการ
นายพงศกร	เจริญเนตรกุล	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นราธร	สังข์ประเสริฐ	กรรมการ
นายอัมพร	บุญราม	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริราช	ภัทรางุณ	กรรมการ
หัวหน้าสำนักงานคณบดี		กรรมการ
หัวหน้าสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า		กรรมการ
หัวหน้าสาขาวิศวกรรมโยธา		กรรมการ

/หัวหน้าสาขา...

หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเครื่องกล	กรรมการ
หัวหน้าสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ	กรรมการ
หัวหน้าสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	กรรมการ
หัวหน้างานบริหารและวางแผน	กรรมการ
หัวหน้างานวิชาการและวิจัย	กรรมการ
หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ให้คำปรึกษาและประสานงาน กับคณะกรรมการดำเนินงานตลอดจนอำนวยความสะดวก
ให้คำปรึกษา สนับสนุนให้คณะกรรมการดำเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๒. คณะกรรมการดำเนินงาน

รองศาสตราจารย์สุรสิทธิ์	ระวิงวงศ์	ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรเจิด	โปฏกัรต์น	กรรมการ
นายเสรี	ทองชุม	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธยา	ภิรมย์	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภิตา	จรเด่น	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ	จันทรมณีย์	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐานวิทย์	แนมใส	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริโรจน์	มะโน	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูไฮดี	สนิ	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ยศ	วรเชษฐวราวัตร	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทชัย	ชูศิลป์	กรรมการ
นายพงศกร	เจริญเนตรกุล	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นราธร	สังข์ประเสริฐ	กรรมการ
นายอัมพร	บุญราม	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อธีราช	ภัทรางุณ	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์	ทองอ่อน	กรรมการ
นางสาวภัทราภรณ์	เพ็ชรจำรัส	กรรมการ
นางสาวชนกนันท์	ทองจีน	กรรมการ
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา		กรรมการ
ประธานนักศึกษาทุกหลักสูตรสาขาวิชา		กรรมการ
นางสาวเพ็ญพัทธร แก้วทงค์		กรรมการและเลขานุการ

๒.๑ สาขาวิศวกรรมโยธา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรนรายณ์	บุญราศรี	ประธานกรรมการ
นายอาศิร	อัยรักษ์	รองประธานกรรมการ
นายจิรวัดมัน	จันทองพูน	รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ	ลักษณะกิจ	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพล	แก้วทอง	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณ	ลูกจันทร์	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิศิษฐ์ศักดิ์	ทับยัง	กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมมาตร	สวัสดิ์ ^๓	กรรมการ
นายพงศ์ศักดิ์	ศุขมณี	กรรมการ
นายถาวร	เกื้อสกุล	กรรมการ
นายเปรมณัช	ชุมพร้อม	กรรมการ
นายทวีศักดิ์	ทองขวัญ	กรรมการ
นางรจนา	คุณพูล	กรรมการ
จำสืบเอกต่อลาก	การปลื้มจิตร	กรรมการ
นายปวีตร	ภูริระวณิชย์กุล	กรรมการ
นายภูวิศะ	กิมตัน	กรรมการ
นายนภดล	คงเพชร	กรรมการ
นางสาวพัชรี	ทองช่วย	กรรมการและเลขานุการ

๒.๒ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ	ละอองโชค	ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญณรงค์	พงษ์ศรีภรรยา	รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหพงศ์	สมวงศ์	รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัญญา	ผาสุข	รองประธานกรรมการ
นายคณโฑ	ปานทองคำ	กรรมการ
นายอัมพร	บุญราม	กรรมการ
นายธรรมนงค์	ทวีชื่น	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพงษ์	ฉิมเพชร	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์	สถิตววรรณะ	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด	สุทธิศักดิ์	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์	บุญนุ่น	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฎิมากร	จันทร์พริ้ม	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญณรงค์	พงษ์ศรีภรรยา	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์	ทองอ่อน	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรุณี	ชายทอง	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ	สะอาด	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งลาวัลย์	ชูสวัสดิ์	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภราดร	เรืองกุล	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์	เสื่อเดช	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยชัยโรจน์	มะโน	กรรมการ
นายสุนทร	รุ่งเรืองใบหยก	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยานิษฐ์	บุญสนิท	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินดา	สามัคคี	กรรมการ
นายพรชัย	แคล้วอ้อม	กรรมการ
นายธนากร	อินทสุทธ	กรรมการ
นายมารุต	รักษา	กรรมการ
นายนเรศ	ศรีสุระคุปต์	กรรมการ
นางสาวอัชฌา	ทิมกุล	กรรมการและเลขานุการ

๒.๓ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย	เพชรสงคราม	ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐานวิทย์	แนมใส	รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ	ศรีไชยรัตนา	รองประธานกรรมการ
นายวสุ	สุขสุวรรณ	รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญญัติ	นิยมवास	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร	นามเสน	กรรมการ
รองศาสตราจารย์จารุวัฒน์	เจริญจิต	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรประสิทธิ์	คงบุญ	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์	จินธาดา	กรรมการ
นายธีระวัฒน์	เพชรดี	กรรมการ
นายยงยุทธ	แก้วจำรัส	กรรมการ
นายประทีป	ทิพย์ประชา	กรรมการ
นายเสรี	ทองชุม	กรรมการ
ว่าที่ ร.ต.อเนก	ไทยกุล	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อติราช	ภัทรางุณ	กรรมการ
นายพินทิพย์	มณีนิล	กรรมการ
นายสมเกียรติ	แสงชอบ	กรรมการ
นายกิตติชัย	ชัยเพชร	กรรมการ
นายปฐมพร	นระระโต	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรเจิด	โปฏกรัตน์	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิระศักดิ์	เพียรเจริญ	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ	ชุกกลีน	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพร	บุญญานวัตร	กรรมการ
นายธเนศ	สีปประดิษฐ์	กรรมการ
นางสาวพิชชาภา	ปาลรัตน์	กรรมการ
ว่าที่ ร.ต.หญิงสุพรรณิ	ศรีปาน	กรรมการและเลขานุการ

๒.๔ สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรไพยม	วรเชษฐาววัตร	ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฬาลักษณ์	โรจนานุกูล	รองประธานกรรมการ
นายชัยณรงค์	ศรีวัชบุตร	รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์	ศรีวิทยากุล	รองประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์สุรสิทธิ์	ระวังวงศ์	กรรมการ
นายวิทยา	ศิริคุณ	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูไฮดี	สนิ	กรรมการ
นายรอมฎอน	บุระพา	กรรมการ
รองศาสตราจารย์ชาติรี	หอมเขียว	กรรมการ
นายอภิชาล ทองมั่ง	กำเนิดแก้ว	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ	ดุลยกุล	กรรมการ

รองศาสตราจารย์วรวงศ์	บุญช่วยแทน	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จตุพร	ใจดำรงค์	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณพร	ชีวะภูมิพงศ์	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ยศ	วรเชษฐรวาวัตร์	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธยา	ภิรมย์	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทราภา	จ้อยพจน์	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภิตา	จรเด่น	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาหามะสุโฮมี	มะแซ	กรรมการ
รองศาสตราจารย์เดช	เหมือนขาว	กรรมการ
นางสาวพิชญา	พิศสุวรรณ	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ	จันทร์มณีนี	กรรมการ
นายธีรพงษ์	เหล็มขุน	กรรมการ
นายสดุดี	ชูสวัสดิ์	กรรมการ
นางสาวโยธกา	ทองนิมิตร	กรรมการและเลขานุการ


๒.๕ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

นางนงนาฏ	ระวังวงศ์	ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นราธร	สังข์ประเสริฐ	กรรมการ
นายชัยสิทธิ์	ชูสงค์	กรรมการ
นายอรรถพล	คงหวาน	กรรมการ
นายสันติ	สถิตวรรณนะ	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค	อุ้นแก้ว	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิริติ	อินทวิเศษ	กรรมการ
นายกิตติศักดิ์	วัฒน์กุล	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิพล	มหศักดิ์สกุล	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะพร	มูลทองขุน	กรรมการ
นางสาวเกสราร	เพชรกระจ่าง	กรรมการ
นายณัฐพล	หนูฤทธิ์	กรรมการ
นายชนมภัทร	รุณปักข์	กรรมการ
นายพงศกร	เจริญเนตรกุล	กรรมการ
นายชัยชุมพล	ชูราษฎร์	กรรมการ
นางนภาพร	สมบุรณ์	กรรมการและเลขานุการ

- หน้าที่ ๑. ติดตามและเฝ้าระวังการกระทำอันฝ่าฝืนมาตรการการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และ
ประชุมเชียร์ ซึ่งขัดต่อข้อตกลง ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์และกระทรวงอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
๒. ส่งระงับ ยกเลิกกิจกรรมที่ขัดต่อข้อกำหนด และรายงานต่อคณะฯเพื่อดำเนินการต่อไป
๓. ให้คำปรึกษา แนะนำในการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์

๖
ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด
ดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ที่วางไว้ทุกประการ

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(รองศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ ระวังวงศ์)
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ชื่อโครงการ(ระบุชื่อที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ)

1. หลักการและเหตุผล

- ระบุความเป็นมาของโครงการ
- ระบุสภาพ หรือสถานการณ์ปัจจุบัน
- ระบุสภาพปัญหา หรือความต้องการ รวมทั้งสาเหตุต่าง ๆ
- ระบุความสำคัญของโครงการที่จะมีต่อนโยบาย

ตามประกาศกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา กล่าวคือ กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ มี
ปณิธานเพื่อถ่ายทอดความสัมพันธ์ของนิสิตนักศึกษารุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ยังผลให้เกิดความสามัคคี มีระเบียบวินัย
ความภาคภูมิใจในสถาบัน และมีการช่วยเหลือเกื้อกูลฉันท์พี่น้อง

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ดังนั้น เพื่อให้กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อำนวยความสะดวก
ปณิธานที่ต้งงานและสร้างสรรค์ หลักสูตรสาขาวิชา
จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าว ให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรการที่กระทรวงกำหนด และเป็นไปตาม
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์

๒. วัตถุประสงค์

- ระบุผลลัพธ์ที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นเมื่อเสร็จโครงการ (ทำโครงการนี้แล้วผลที่ได้รับคืออะไร)

๒.๑ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาใหม่คณาจารย์ รุ่นพี่ และคณาจารย์ในคณะ
วิศวกรรมศาสตร์

๒.๒ เพื่อให้เกิดความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นนักศึกษา และสถาบันฯ

๒.๓ เพื่อสร้างความมีระเบียบ ความสมัครสมานสามัคคี ความเป็นหมู่คณะ ให้กับนิสิตใหม่

๒.๔ เพื่อปลูกฝังความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน การปรับตัวให้เข้ากับ
การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

.....

.....

.....

.....

๓. กลุ่มเป้าหมาย

- ผู้บริหาร จำนวน คน
 - คณาจารย์ จำนวน คน
 - เจ้าหน้าที่ จำนวน คน
 - นักศึกษาใหม่ (นศ. ชั้นปีที่ 1) จำนวน คน
 - นักศึกษารุ่นพี่ (นศ. ชั้นปีที่ 2) จำนวน คน
- รวมทั้งสิ้น จำนวน คน

๔. ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายชื่อนักศึกษาผู้รับผิดชอบโครงการ (ระบุชื่อ - สกุล/หมายเลขโทรศัพท์มือถือ)

.....

.....

.....

.....

.....

๕. สถานที่ดำเนินโครงการ(ระบุ).....

๖. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ
(ระบุ).....

๗. วิธีการดำเนินงาน

- ระบุกิจกรรม/โครงการทั้งหมดที่ดำเนินการ
- ระบุขั้นตอนและวิธีการในการดำเนินกิจกรรมมาโดยละเอียด และชัดเจน
- ระบุระยะเวลาเริ่มต้น และสิ้นสุดในการดำเนินกิจกรรม
- ระบุผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม

ชื่อกิจกรรม	ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ	วัน/เวลา และสถานที่ ที่ดำเนินกิจกรรม	นักศึกษา และอาจารย์ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
๑.	ชื่อ-สกุล นักศึกษา โทร ชื่อ-สกุล อาจารย์ โทร

ชื่อกิจกรรม	ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ	วัน/เวลา และสถานที่ ที่ดำเนินกิจกรรม	นักศึกษา และอาจารย์ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
๒.	ชื่อ-สกุล นักศึกษา โทร ชื่อ-สกุล อาจารย์ โทร
๓.	ชื่อ-สกุล นักศึกษา โทร ชื่อ-สกุล อาจารย์ โทร
๔.	ชื่อ-สกุล นักศึกษา โทร ชื่อ-สกุล อาจารย์ โทร

๘. งบประมาณ

- ระบุค่าใช้จ่ายของโครงการตามหมวดหมู่ของค่าใช้จ่าย (โดยไม่เบิกค่าใช้จ่าย)

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
๑. ค่าตอบแทน	
๒ ค่าใช้สอย	
๓ ค่าวัสดุ	
รวมงบประมาณ	

(.....)

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ระบุผลประโยชน์ที่กลุ่มบุคคล หรือสังคมโดยรวมจะได้รับ
- ระบุผลกระทบในด้านบวกที่จะตามมาจากการมีโครงการ

๙.๑ มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาใหม่คณาจารย์ รุ่นพี่ และคณาจารย์ในคณะวิศวกรรมศาสตร์

๙.๒ เกิดความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นนักศึกษา และสถาบันฯ

๙.๓ มีระเบียบ สัมครสมานสามัคคี ความเป็นหมู่คณะ ให้กับนิสิตใหม่

๙.๔ ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน การปรับตัวให้เข้ากับ
การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

.....
.....
.....
.....

ลงชื่อ(ผู้เสนอโครงการ)
(.....)

ประธานนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชา

ความคิดเห็น ลงชื่อ(ผู้เห็นชอบโครงการ)
..... (.....)
.....
อาจารย์กิจกรรม

ความคิดเห็น ลงชื่อ(ผู้เห็นชอบโครงการ)
..... (.....)
.....
อาจารย์ปกครอง

ความคิดเห็น ลงชื่อ(ผู้เห็นชอบโครงการ)
..... (.....)
.....
หัวหน้าหลักสูตร.....

ความคิดเห็น ลงชื่อ(ผู้เห็นชอบโครงการ)
..... (.....)
.....
หัวหน้าสาขา.....

ความคิดเห็น

.....

.....

ลงชื่อ(ผู้เห็นชอบโครงการ)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรเจิด โปฏกรณ์)

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ความคิดเห็น

.....

.....

ลงชื่อ(ผู้อนุมัติโครงการ)

(รองศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ ระวีวงศ์)

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์